

**BỘ Y TẾ**

Số: 1808 /BYT-MT

V/v tăng cường chỉ đạo triển khai  
hợp phần vệ sinh thuộc Chương trình  
Mục tiêu quốc gia NS&VSMT nông  
thôn giai đoạn 2012-2015.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc***Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2012*

Kính gửi: Đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố  
trực thuộc Trung ương.

Trong thời gian qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, Chương trình mục tiêu quốc gia về Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2 (2006 - 2010) đã đạt được những kết quả nhất định góp phần hạn chế dịch bệnh, nâng cao sức khỏe cho người dân, tăng tỷ lệ các xã đạt chuẩn quốc gia về y tế xã và xây dựng nông thôn mới. Tuy vậy, do một số nguyên nhân khách quan cũng như chủ quan tại một số địa phương các hoạt động liên quan đến thực hiện hợp phần vệ sinh trong Chương trình chưa được quan tâm đầu tư và chỉ đạo một cách hiệu quả. Theo báo cáo giám sát bộ chỉ số của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến cuối năm 2011, tỷ lệ trạm y tế xã có nhà tiêu là 84%, tỷ lệ trường học có nhà tiêu là 87%, đặc biệt tỷ lệ hộ gia đình nông thôn có nhà tiêu hợp vệ sinh mới đạt khoảng 55% trong đó còn 6 tỉnh tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh dưới 30% và 29 tỉnh tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh dưới 50%.

Trên cơ sở các quy định tại Quyết định số 135/2009/QĐ-TTg ngày 04/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý, điều hành thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia cũng như căn cứ Quyết định số 2406/QĐ-TTg ngày 18/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc Ban hành Danh mục các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2012-2015 trong đó có Chương trình mục tiêu quốc gia về Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 3 (2012-2015) đang trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đã kết cấu Chương trình theo các Dự án và Bộ Y tế chịu trách nhiệm chủ trì triển khai Dự án “Vệ sinh nông thôn”, đồng thời căn cứ vào Công văn số 2988/BNN-TCTL ngày 17/10/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc lập kế hoạch và phân bổ kinh phí Chương trình MTQG NS & VSMT nông thôn năm 2012 và Công văn số 7329/BKHĐT-KTNN ngày 27/10/2011 của Bộ Kế hoạch - Đầu tư về việc lập kế hoạch và phân bổ kinh phí của Chương trình, Bộ Y tế kính đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện một số nội dung cụ thể như sau:

1. Bổ sung Giám đốc Sở Y tế vào Ban chỉ đạo Chương trình khi tiến hành kiện toàn Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 3 (2012 - 2015) tại địa phương đối với các tỉnh, thành phố chưa có sự tham gia của ngành y tế vào Ban chỉ đạo Chương trình giai đoạn 2 (2006 - 2010). Huy động các cấp, các ngành phối hợp thực hiện có hiệu

quả Chương trình trong đó tập trung chỉ đạo hợp phần vệ sinh nhằm tăng tỷ lệ nhà tiêu hộ gia đình, trạm y tế xã và trường học.

2. Giao Sở Y tế chịu trách nhiệm chủ trì thực hiện Dự án về Vệ sinh nông thôn thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia về Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012-2015 tại địa phương, trong đó Trung tâm y tế dự phòng tỉnh, thành phố làm đầu mối triển khai thực hiện. Hình thành hệ thống mạng lưới cơ sở thực hiện việc tuyên truyền, vận động xây dựng các công trình vệ sinh với sự tham gia của các ban, ngành, đoàn thể trong đó nòng cốt là cán bộ y tế các cấp.


3. Ưu tiên bố trí kinh phí cho hợp phần vệ sinh, chú trọng cấp kinh phí cho việc xây dựng công trình vệ sinh trạm y tế xã, công tác truyền thông về vệ sinh cá nhân, xây dựng, sử dụng bảo quản nhà tiêu hợp vệ sinh hộ gia đình nhằm đạt chỉ tiêu mà Chương trình mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 3 (2012-2015) đề ra, góp phần phòng chống dịch bệnh và nâng cao sức khỏe cho người dân.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- BT. Cao Đức Phát (để phối hợp chỉ đạo);
- TT. Đào Xuân Học (để phối hợp chỉ đạo);
- Các Thứ trưởng Bộ Y tế (để biết và chỉ đạo);
- VPTT Chương trình MTQG NS&VSMT (Tổng cục Thủy lợi - Bộ NN&PTNT);
- Sở Y tế các tỉnh/TP trực thuộc Trung ương;
- Lưu: VT, MT.

**BỘ TRƯỞNG**



Nguyễn Thị Kim Tiến

09500951